



ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แจ้งเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวันเปิดเรียน (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นั้น

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จึงประกาศ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการครู ทั้งที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน และปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) เตรียมการจัดทำเอกสารงานธุรการประจำชั้นเรียน จัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดย นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน

๒. ให้ครูประจำชั้น ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ , กลุ่ม Line , Facebook ฯลฯ เพื่อมารับหนังสือเรียน แบบเรียน ใบงาน ส่งงาน รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อาหารเสริม (นม) เงินอาหารกลางวัน ฯลฯ โดยให้ประสานงานและนัดหมายให้มารับในคราวเดียวกัน

๓. ให้หัวหน้าสายชั้น , หัวหน้าโครงการฯ และหัวหน้าห้องเรียนพิเศษฯ ได้ประชุม ปรึกษาหารือระดมความคิดเพื่อวางแผน และกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบทและความพร้อมของนักเรียน โดยครอบคลุมนักเรียนทุกคน ตลอดทั้ง จัดทำตารางเรียนพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันเปิดเรียนในทุกกรณีได้ทันที

๔. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้างาน นิเทศ กำกับ ติดตาม ตลอดทั้งแก้ปัญหา อุปสรรค ในการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการทราบทุกสัปดาห์

๕. ห้ามบุคลากรของโรงเรียนทุกคน เดินทางออกนอกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นอันดับ ๑ หรือถ้าออกนอกเขตจังหวัดไปก่อนแล้ว ให้เดินทางกลับมาในพื้นที่ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อกักตัวเฝ้าดูอาการ ๑๔ วัน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในวันเปิดภาคเรียน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) หากมีความจำเป็น ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน

และต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

๖. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และคนใกล้ชิด งดเดินทางออกนอกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นอันดับ ๑ หรือถ้าออกนอกเขตจังหวัดไปก่อนแล้ว ขอความร่วมมือให้เดินทางกลับมาในพื้นที่ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อกักตัวเฝ้าดูอาการ ๑๔ วัน เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะมาเรียนในวันเปิดภาคเรียน

๗. ให้บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และคนใกล้ชิดทุกคน เฝ้าระวังดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ห้ามปกปิดข้อมูลอันจะนำมาซึ่งการแพร่ระบาดในวงกว้างเป็นอันดับ

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคนใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก มีโอกาส และกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้มาก จึงขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน มาตรการ และแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนได้ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับครูประจำชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถเรียนในวันเปิดภาคเรียนได้ในทุกกรณี หากมีปัญหา หรืออุปสรรคให้แจ้งคุณครูประจำชั้น หรือคณะผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข่าวสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Line , Facebook และ Website ของทางโรงเรียนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายศุภชัย เวชกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี